

ปฏิทินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
พุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - จันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔	สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พฤหัสบดีที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ผู้แทนข้าราชการครู</li> <li>➢ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา</li> <li>➢ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น</li> </ul> <b>รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</b>
พฤหัสบดีที่ ๖ - จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้ง</li> <li>➢ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือก</li> </ul>
พุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ (เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร</li> <li>➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา</li> </ul>
พุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ (หลังปิดการลงคะแนน)	คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จัดให้มีการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนแล้วรายงานผลการนับคะแนนไปยังคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งเพื่อรวมคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง แล้วประกาศผลการนับคะแนนรวมในเขตเลือกตั้ง <b>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลคะแนนการเลือกตั้งไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓, ๐ ๒ ๒๘๐ ๒๘๔๕, ๐ ๒ ๒๘๐ ๒๘๒๐</b>
พฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายงานผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.

ปฏิทิน

การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
พุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - จันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔	➤ สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศให้มีการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา
พฤหัสบดีที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	➤ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พฤหัสบดีที่ ๖ - จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	➤ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ศุกร์ที่ ๒๑ - พุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔	➤ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ➤ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ที่มาจากกรรับสมัครและการเสนอชื่อ)
พฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔	➤ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแล้วแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ทางโทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๐๙๓,๐๒ ๒๘๐ ๒๘๔๕, ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๒๐ และหนังสือนำส่งทางราชการพร้อมแบบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบ นั้น ให้ดำเนินการคัดเลือกและแจ้งรายชื่อให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔

ปฏิทิน

การได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
พุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔	➢ สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศให้มีการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา
พฤหัสบดีที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา <b>ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</b>
พฤหัสบดีที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อังคารที่ ๑๑ - พฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔	➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ที่มาจากการรับสมัครและการเสนอชื่อ)
ศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔	➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแล้วแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ทางโทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๐๙๓, ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๔๕, ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๒๐ และหนังสือนำส่งทางราชการพร้อมแบบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทิน

การได้มาของอนุกรรมการผู้แทนครูสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
พุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - จันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔	➢ สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศให้มีการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนครูสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา
พฤหัสบดีที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ครูสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พฤหัสบดีที่ ๖ - จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ครูสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อังคารที่ ๑๑ - พุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔	➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ที่มาจากการรับสมัคร) ➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนครูสภา
พฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔	➢ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแล้วแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทนครูสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปยังสำนักงานเลขาธิการครูสภาโดยด่วนภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

**หมายเหตุ** สำนักงานเลขาธิการครูสภาแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการครูสภาคัดเลือกที่มาจาก กรรมการครูสภาเสนอ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔